

Số: 158/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Xét Báo cáo số 76/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV; ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành với Báo cáo số 76/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả đạt được

Qua giám sát cho thấy, việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Trách nhiệm giải quyết kiến nghị cử tri của các cấp, các ngành được nâng lên, với sự vào cuộc quyết liệt, nhất là vai trò của người đứng đầu. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung, nghiêm túc chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương vào cuộc tích cực với nhiều phương pháp và cách làm mới, như: Ban hành kế hoạch chỉ đạo, phân công các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, phân loại xác định rõ trách nhiệm, tiến độ để giải quyết đối với các kiến nghị; tổ chức 02 cuộc họp để rà soát, kiểm điểm trách nhiệm, tiến độ và kết quả giải quyết để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ

vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đã xây dựng và duy trì chuyên mục “*Giám đốc sở với cử tri*”, “*Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với cử tri*”; “*Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với cử tri*” online trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Báo Quảng Ninh. Thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời đến các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri về tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị. Đã kịp thời chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì tiến hành rà soát, phân loại những vấn đề cử tri kiến nghị kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, liên quan đến cơ chế chính sách nhưng không có cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết để thống nhất với các ban, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đưa ra khỏi danh mục nội dung theo dõi và thông tin đến cử tri được biết.

Các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề cao trách nhiệm, tăng cường hoạt động giám sát, thẩm tra và kịp thời kiến nghị với các cơ quan chức năng những giải pháp để nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri. Do đó, nhiều kiến nghị cử tri được giải quyết triệt để, có sự chuyên biến rõ rệt, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong tổng số 47 kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh (*trong đó có 33 kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, 07 kiến nghị lĩnh vực pháp chế và 07 kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội*). Đến nay, đã có 35/47 (*đạt 74,46%*) kiến nghị đã được giải quyết xong, trả lời, giải thích rõ để thông tin tới cử tri; còn 12/47 (*chiếm 25,53%*) kiến nghị đã chỉ đạo giải quyết nhưng chưa dứt điểm (*trong đó có 09 kiến nghị lĩnh vực kinh tế - ngân sách, 03 kiến nghị lĩnh vực văn hóa - xã hội*) cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo xem xét, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

2. Hạn chế, tồn tại

- Tỷ lệ giải quyết kiến nghị cử tri kỳ này tuy có nhiều chuyển biến (*đạt 74,46% kiến nghị đã được xem xét, giải quyết xong*), nhưng một số nội dung kiến nghị của cử tri gửi đến từ nhiều kỳ họp trước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm (*có 9/17 nội dung tại Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh*) vẫn phải tiếp tục theo dõi ở kỳ này.

- Một số nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần, đã kéo dài qua nhiều kỳ họp và đã cam kết lộ trình giải quyết nhưng đến nay tiến độ giải quyết còn chậm, vẫn chưa hoàn thành, kết quả giải quyết chưa triệt để (*các kiến nghị: (1) Về bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân Dự án Hồ Đồng Dạng; (2) Về đề nghị sớm phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án làng dân tộc Dao trên địa bàn xã Hải Sơn, để góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; (3) Về đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đề án xây dựng các Làng văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Vân Đồn nói riêng; (4) Về sớm xem xét việc quy hoạch mở rộng, cải tạo nâng cấp*

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, triển khai thực hiện quy hoạch để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án trong việc xây dựng sửa chữa, chuyển nhượng đất đai, nhà cửa vì dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm...).

- Công tác kiểm tra, đôn đốc của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì giải quyết đối với một số kiến nghị của cử tri chưa thường xuyên, quyết liệt. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, sở, ngành, địa phương còn có nơi, có lúc thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời để xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong việc giải quyết kiến nghị cử tri dẫn tới việc giải quyết, trả lời còn kéo dài và chưa dứt điểm từ các kỳ họp trước. Một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đối với một số kiến nghị của cử tri.

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố còn hạn chế. Công tác đăng tải, niêm yết công khai nội dung trả lời kiến nghị cử tri và tuyên truyền, thông tin kết quả giải quyết kiến nghị cử tri chưa được thường xuyên, kịp thời.

- Còn có Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (*như Tổ Cô Tô – Vân Đồn*) có việc còn chưa thường xuyên theo dõi, giám sát, chưa chủ động tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát, báo cáo chưa nêu được quan điểm, kết quả giám sát của tổ, chưa đề xuất được giải pháp tháo gỡ vướng mắc đối với kiến nghị cử tri, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp báo cáo chung của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo số 76/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2023, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị của cử tri, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “*Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo*” và Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20/4/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “*Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo*”, Quyết định số 1718-QĐ/TU ngày 23/7/2019 quy định Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy và Quyết định số 1719-QĐ/TU ngày 23/7/2019 về Nội quy tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy; gắn với việc tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 523/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 về quy định tiếp nhận, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị

cử tri (*Thông báo số 321/TB-HĐND ngày 27/6/2022, số 241/TB-HĐND ngày 14/6/2023*).

2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp trong việc giải quyết kiến nghị cử tri; lấy kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri là một trong những căn cứ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm giải quyết.

3. Chỉ đạo rà soát toàn bộ các kiến nghị của cử tri để đánh giá, phân loại kết quả giải quyết cụ thể để giải quyết dứt điểm trong năm 2023 đối với 12 kiến nghị đang được xem xét, giải quyết nhưng chưa hoàn thành được nêu trong Báo cáo số 76/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (*có phụ biểu kèm theo*). Đối với những kiến nghị mới phát sinh gửi tới Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó có kiến nghị của cử tri là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, cần tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những khó khăn, bất cập về điện sản xuất kinh doanh; công tác phòng cháy, chữa cháy; về hỗ trợ vốn sản xuất... nhằm phục hồi sản xuất, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; có biện pháp thích ứng, linh hoạt để giải quyết kịp thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Phấn đấu tỷ lệ giải quyết, trả lời xong kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV đạt trên 80% tổng số các kiến nghị.

4. Chỉ đạo các sở, ban, ngành nâng cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo các kiến nghị của cử tri được xem xét, trả lời và giải quyết đầy đủ, kịp thời. Chủ động rà soát, cập nhật các cơ chế, chính sách mới để nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp với quy định của pháp luật cũng như điều kiện thực tiễn của địa phương.

5. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình xem xét, giải quyết kiến nghị cử tri; thường xuyên phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để nắm bắt được nội dung thông tin kiến nghị của cử tri; đồng thời thông tin tới cử tri về tiến độ, kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, tạo sự đồng thuận của cử tri, Nhân dân.

6. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý xem xét về giải quyết kiến nghị của cử tri đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã để kết nối, theo dõi, đôn đốc, kịp thời giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri.

7. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời đăng tải, công khai kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri rộng rãi trên các hạ tầng truyền thông

của Trung tâm Truyền thông tỉnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tiếp tục duy trì các chuyên mục “đại biểu với cử tri”, “đại biểu dân cử với cử tri” trên các hạ tầng truyền thông, tăng cường thiết lập các kênh, hình thức tương tác với cử tri để cử tri tham gia giám sát trực tiếp việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp tuyên truyền, tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua. /

Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội, Chính phủ (báo cáo);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV;
- Các ban xây dựng Đảng và VP Tỉnh ủy;
- UB MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- Lưu: VT, DN2.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Kỳ

PHỤ BIỂU

Các nội dung kiến nghị của cử tri tiếp tục giải quyết trong thời gian tới
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh)

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Ghi chú
1	Cử tri thành phố Uông Bí kiến nghị	
(1)	Từ ngày 01/01/2021, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí sẽ về trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Đề nghị Tỉnh sớm xem xét việc quy hoạch mở rộng, cải tạo nâng cấp Bệnh viện tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, triển khai thực hiện quy hoạch để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án trong việc xây dựng, sửa chữa, chuyển nhượng đất đai, nhà cửa vì dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm	Kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 21 khóa XIII- NQ 141/NQ-HĐND (lĩnh vực KTNS)
2	Cử tri thành phố Móng Cái kiến nghị	
(2)	Đề nghị Tỉnh sớm phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án làng dân tộc Dao trên địa bàn xã Hải Sơn, để góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.	Kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 15 khóa XIII - NQ 141/NQ-HĐND (lĩnh vực VHXX)
3	Cử tri huyện Vân Đồn kiến nghị	
(3)	Dự án Hồ Đồng Dộng đã thông báo thu hồi đất nhưng đến nay còn rất nhiều hộ dân chưa được nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo.	Kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 18 khóa XIII - NQ 141/NQ-HĐND (lĩnh vực KTNS)
(4)	Đề nghị Tỉnh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đề án xây dựng các Làng văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Vân Đồn nói riêng.	Kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 15 khóa XIII- NQ 141/NQ-HĐND (lĩnh vực VHXX)
4	Cử tri thành phố Hạ Long kiến nghị	
(5)	Đề nghị tỉnh chỉ đạo chặt chẽ và tháo gỡ những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 45 hộ dân khu đô thị Yết Kiêu, thành phố Hạ Long (các hộ dân đã nộp 100% tiền sử dụng đất theo Hợp đồng góp vốn với Công ty tàu thủy Cái Lân). Nhưng nhiều năm nay Công ty làm ăn thua lỗ đã không thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật về UBND thành phố quản lý; do đó các hộ dân vẫn chưa được xem xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân để ổn	NQ 141/NQ-HĐND (lĩnh vực KTNS)

10

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Ghi chú
	định cuộc sống.	
(6)	<p>Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 2 trường PTDT Nội trú (PT DTNT Hoàn Bồ và PT DTNT tỉnh). Trường PTDT Nội trú Hoàn Bồ có 04 lớp với tổng số 123 học sinh, chưa đảm bảo được quy mô số lớp tối thiểu được quy định tại Thông tư số 13/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường PTDT Nội trú tỉnh Quảng Ninh có 10 lớp, với hơn 300 học sinh. Tại hai trường đều có quy mô lớp nhỏ, không sử dụng hết công năng của cơ sở vật chất đã được đầu tư. Để tránh lãng phí nguồn lực, đề nghị tỉnh xem xét sáp nhập Trường PTDT Nội trú Hoàn Bồ vào Trường PTDT Nội trú tỉnh và chuyển sang thành lập mô hình Trường Liên cấp TH, THCS & THPT Nội trú tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo các điều kiện cho học sinh người dân tộc thiểu số được thụ hưởng các điều kiện giáo dục tốt nhất tại trung tâm thành phố Hạ Long và thực hiện phát huy hiệu quả quản lý của bộ máy biên chế.</p>	<p>NQ 141/NQ-HĐND (lĩnh vực VHXX)</p>
5	Cử tri thành phố Cẩm Phả kiến nghị	
(7)	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh 02 dự án chậm tiến độ trên địa bàn xã Cộng Hòa gây ảnh hưởng tới việc sản xuất, phát triển kinh tế, sớm vận hành dự án vào hoạt động để tạo sinh kế cho người dân trong khu vực lân cận và phát triển nền kinh tế của địa phương: (1) Dự án sản xuất giống nuôi thương phẩm và chế biến thức ăn cho tôm sử dụng công nghệ cao (giai đoạn 1), từ những năm 2017 đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB nhưng đến nay vẫn để hoang hóa, dự án chưa đi vào hoạt động; (2) Dự án Bãi thải xỉ số 2 nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 tại thôn Hà Tranh.</p>	<p>NQ 141/NQ-HĐND (lĩnh vực KTNS)</p>
6	Cử tri huyện Vân Đồn kiến nghị	
(8)	<p>Các quy hoạch, dự án trên địa bàn xã Vạn Yên triển khai từ năm 2016, có 03 thôn nằm trong quy hoạch 1/500 dự án Khu Công viên phức hợp nghỉ dưỡng có CASINO. Nhưng đến nay dự án vẫn chưa triển khai, nhà ở của các hộ đã bị xuống cấp trầm trọng nhưng không được sửa chữa, xây dựng mới, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm triển khai các dự án; nếu dự án nào không được triển khai thì đề nghị tỉnh thu hồi dự án để cho người dân được hưởng các quyền về sử dụng đất, xây dựng, sửa chữa nhà ở ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân.</p>	<p>NQ 141/NQ-HĐND (lĩnh vực KTNS)</p>
7	Cử tri thị xã Quảng Yên kiến nghị	
(9)	<p>Dự án xây dựng cơ sở 2 Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh, được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch từ năm 2011, với tổng diện tích quy hoạch trên 50ha, được chia thành 02 giai đoạn. Sau hơn 10</p>	<p>NQ 141/NQ-HĐND</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Ghi chú
	năm triển khai, dự án mới thực hiện xong giai đoạn I với diện tích khoảng 20ha. Hiện nay còn khoảng 30ha thuộc giai đoạn II chưa được triển khai, trong đó có nhiều diện tích là đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân phường Minh Thành nhưng chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do nằm trong quy hoạch nên các hộ dân có đất không thực hiện được việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở hoặc đầu tư hạ tầng để sản xuất gặp nhiều khó khăn, bức xúc cho người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể về dự án, có tiếp tục thực hiện giai đoạn II hay không và sớm tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân có đất trong vùng quy hoạch./.	(lĩnh vực KTNS)
8	Cử tri huyện Ba Chẽ kiến nghị	
(10)	Sau khi huyện Ba Chẽ thực hiện việc sáp nhập các điểm trường (điểm trường học tiểu học trên địa bàn các xã), một số điểm trường không sử dụng bị bỏ hoang đã lâu, xuống cấp, hư hỏng, gây rất lãng phí tài sản của nhà nước; nội dung này cử tri Nhân dân các xã trên địa bàn huyện cũng đã kiến nghị với Tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết. Đề nghị Tỉnh quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành liên quan cho thanh lý số tài sản công điểm trường trên, giao về địa phương để phục vụ nhu cầu văn hóa xã hội, dân sinh, thanh lý cho người dân trên địa bàn các xã có nhu cầu, mua để ở...	Kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 12 khóa XIV (lĩnh vực KTNS)
9	Cử tri huyện Vân Đồn kiến nghị	
(11)	Đề nghị Tỉnh quan tâm, đẩy nhanh tiến độ dự án cung cấp nước sạch trên đảo Quan Lạn cho nhân dân phục vụ cuộc sống và phát triển du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh.	Kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 12 khóa XIV (lĩnh vực KTNS)
10	Cử tri huyện Đầm Hà kiến nghị	
(12)	Hiện nay, quá trình đô thị hóa, thi công các công trình hạ tầng và tác động của các yếu tố thiên tai, khí hậu, hệ thống kênh mương bị xuống cấp, có khu vực tính kết nối, việc dẫn dòng gặp khó khăn, nhiều khu vực thiếu nước tưới tiêu, ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất nông nghiệp, nhất là ở địa bàn khó khăn; Do vậy, để nâng cao hiệu quả sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đề nghị tỉnh: (i1) chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống tưới tiêu, kênh mương để có đầu tư hợp lý; (i2) nghiên cứu triển khai chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ./.	Kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 12 khóa XIV (lĩnh vực KTNS)

